

ที่ สพร ๒๕๖๑/ว๓๖๑๙

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)”

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ สพร ๒๕๖๑/ว๒๓๗๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ บุคลากรของท่านได้แจ้งความประสงค์สมัครรับทุนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร รวมถึงได้ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ สพร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นชอบและตอบรับให้บุคลากรของท่าน คือ นางสาวภรณ์ ศรีเทพย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พัก) สถานที่อบรม ณ ชั้น ๓ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี อบรมจำนวน ๓๙ ชั่วโมง รายละเอียดการอบรม ดังนี้

๔) อบรมจำนวน ๖ วัน คือ วันที่ ๑, ๒, ๕, ๙, ๑๒ และวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๕) การนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน ๓ ชั่วโมง (๐.๕ วัน) คือ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๖) ขอความกรุณาให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกให้รับทุนฯ ดำเนินการทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันอบรมในวันแรก (ซึ่งมีกำหนดก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดยสามารถดำเนินการทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ <https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13033/>

ในการนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดการอบรมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางหน้าเว็บไซต์ <https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13033/> อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม จะต้องเข้าร่วมการอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากผู้ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานใดเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานของผู้ได้รับทุนท่านนั้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และ/หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีทุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร.

และทีดีจีเอ ในรุ่นต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของโครงการและยังคงมีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tdga@dga.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ เสกขุนทด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล (30)

โทร. ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ (ศิริพร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tdga@dga.or.th

สำเนาส่ง นางสาวอรุณี ศรีเทพย์



รายละเอียดหลักสูตร